
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ 

 

   วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร       
ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน      
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

      (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 

(3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

  (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

          4.1 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหา       
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณาเสร็จแล้ว (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 
ครั้งที่ 29 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือให้ที่ประชุมลงมติ) 

   ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการด้วยคะแนน 294 เสียง      
และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการด้วยคะแนน 300 เสียง เพ่ือน าส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 

       4.2 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมาธิการ       
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว  (ค้างมาจาก      
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่  16 
กันยายน 2564)   

      - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน     

4.3 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสนอกฎหมายบ านาญพื้นฐาน
แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564) 

      ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปี      
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 1 กันยายน 2562 ได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร          
บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการเสนอกฎหมายบ านาญ
แห่งชาติ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 104 วรรคหนึ่ง 
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ก าหนดว่า “เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามหน้าที่
และอ านาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาที่สภาก าหนด ” โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการด้านการเงิน
จากรัฐเป็นเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายขั้นต่ าเพ่ือการยังชีพ เนื่องจากอัตราเบี้ยยังชีพ          
ยังต่ ากว่าเส้นความยากจนเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันรัฐบาลจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
ซึ่งไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะแบบขั้นบันไดเป็นรายเดือนในอัตราที่เพ่ิมขึ้นตามช่วงอายุของ
ประชาชนผู้มีสิทธิ โดยผู้ที่อายุ 60 -  69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท ผู้ที่อายุ 70-79 ปี จะได้รับ
เบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ผู้ที่อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท และผู้ที่อายุ 90 ปีขึ้นไป    
จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท หากพิจารณาว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เหล่านี้ อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
เป็นแหล่งรายรับเพียงแหล่งเดียวหลังเกษียณแล้วอาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่จะไม่มีความมั่นคง
ทางการเงิน ซึ่งการวางรากฐานความมั่นคงด้านรายได้ที่ เพียงพอในการด ารงชีพหลังการเกษียณอายุ              
โดยใช้ระบบบ านาญ เป็นหนึ่งในหลักประกันทางสังคมที่ภาครัฐควรจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง     
ในชีวิต คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม จึงเห็นควรเสนอให้ประชาชนทุกคนมี "สิทธิบ านาญพ้ืนฐาน"       
เพราะสวัสดิการด้านบ านาญเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคนควรได้รับ เพ่ือความมั่นคงด้านรายไ ด้          
ที่เพียงพอในการด ารงชีพหลังการเกษียณอายุในลักษณะถ้วนหน้าที่จ่ายให้แก่ประชาชนผู้มีอายุถึงเกณฑ์       
ตามที่รัฐก าหนดมีสิทธิได้รับทุกคน แม้ว่าประชาชนบางส่วนจะได้รับสวัสดิการบ านาญจากกองทุนการออม   
ภาคบังคับอ่ืนแล้วก็ตาม ซึ่งหากประชาชนผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ยามชราภาพที่มั่นคงก็จะช่วยลดภาระ
การพ่ึงพิง ลดการส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยแก้ปัญหาความยากจนเรื้อรังได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมผ่านทางการลงทุนและการใช้จ่ายของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐจะได้
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจคืนมาได้รูปแบบของภาษีประเภทต่าง ๆ แม้ว่าปัจจุบัน ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ
จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านคน และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปีละ 77,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) ซึ่งการใช้
งบประมาณในการบริหารจัดการและจ่ายเบี้ยบ านาญจากงบประมาณประจ าปีเพียงทางเดียวอาจสร้างภาระ
ผูกพันด้านการเงินการคลังในระยะยาว เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายประจ าที่รัฐบาลต้องจ่าย     
ทุก ๆ ปี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยที่มีสัดส่วนผู้สูงอายที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ท าให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม จึงได้พิจารณาศึกษา
แนวทางในการวางระบบและเสนอกฎหมายบ านาญแห่งชาติโดยควรมีการบริหารงานในรูปแบบ "กองทุน"     
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านงบประมาณที่ เป็นภาระของรัฐ เนื่องจากกองทุนมีรูปแบบการบริหารจัดการ             
ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถน าเงินไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ เกิดผลก าไรขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันมี         
"กองทุนผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งสาระส าคัญเป็นการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ      
และเป็นที่มาของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดในปัจจุบัน อาจถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ไม่ซับซ้อน 
สามารถด าเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิม โดยให้ยกเลิกการจ่ายเบี้ย      
ยังชีพผู้สูงอายุและให้เปลี่ยนเป็นการจ่ายบ านาญพ้ืนฐานแห่งชาติแทน ซึ่งเดิมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          
มีการจ่ายสองหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส าหรับการจ่ายจากงบประมาณประจ าปี     
และกรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับการจ่ายจากเงินกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบด าเนินการจ่ายเบี้ยดังกล่าวอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
หน่วยงานและจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมเติม อีกทั้งมีระเบียบ หลักเกณฑ์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
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อยู่แล้ว การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สู งอายุจึงเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด สอดคล้องกับ
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 763/2563 คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม      
ได้เสนอให้มีการปรับปรุงที่มารายได้และการบริหารงานกองทุนผู้สูงอายุให้มีรายได้มากขึ้น เพ่ือสมทบ
งบประมาณประจ าปี เพ่ือจ่ายบ านาญพ้ืนฐานแห่งชาติให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จากที่มาเงินรายได้
ประกอบด้วยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินบ ารุง         
จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา และยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจาก
สุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ เงินอุดหนุน      
จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับ
ตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอ่ืน โดยก าหนดที่มาของรายได้เพ่ิมขึ้นจากเงินบ ารุงที่ได้จากภาษีสรรพสามิต      
สุรา ยาสูบ น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ รถ หรือภาษีอ่ืน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
เงินบ ารุงที่ได้รับจากการออกสลากตามกฎหมายว่าด้วยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เงินบ ารุงที่ได้จาก      
ส่วนแบ่งค่าสัมปทาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในกิจการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ และคมนาคมตามกฎหมาย    
ว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการคมนาคม 
เงินบ ารุงที่ได้จากส่วนแบ่งรายได้จากค่าภาคหลวงตามกฎหมายว่าด้วยแร่  เงินที่ได้จากเงินบ ารุงจากภาษี      
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เงินบ ารุงที่ได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาหรือ     
นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร เงินบ ารุงที่ได้จากส่วนแบ่งค่าสัมปทาน ค่าใบอนุญาต ภาษี หรือค่าธรรมเนียม
อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เงินบ ารุงที่คลังได้รับมาตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน         
เงินบ ารุงที่ได้จากภาษีเงินได้ประจ าปีของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการต่อสิทธิพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน เงินบ ารุงที่ได้จากภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือเงินได้นิติบุ คคลประจ าปี           
ที่ผู้เสียภาษีแสดงความจ านง เงินบ ารุงที่ได้จากส่วนแบ่งรายได้ ค่าสัมปทาน ค่าภาคหลวง หรือค่าธรรมเนียมอ่ืน
จากกิจการขุดเจาะน้ ามัน หรือก๊าชธรรมชาติตามกฎหมายปิโตรเลียม หรือเงินบ ารุงอ่ืน ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบหรือตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือให้เพียงพอจ่ายบ านาญพ้ืนฐานแห่งชาติ รวมทั้งเห็นสมควร
ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุให้สามารถน าเงินทุนไปหาประโยชน์ด้วยการลงทุนได้ ตลอดจน  
การก าหนดให้กองทุนผู้สูงอายุมีฐานะเป็นนิติบุคคลในกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งก าหนดชื่อกองทุน โครงสร้าง และการบริหารกองทุนใหม่ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการสรรหาบุคลากรจากภายนอกให้เข้ามาบริหารจัดการเพ่ือทดแทนการสรรหา
อัตราก าลั งข้าราชการที่ เพ่ิมขึ้น ได้ตามที่ ได้กล่าวมาทั้ งหมด คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม               
สภาผู้แทนราษฎร จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยให้แก้ไขชื่อกฎหมาย     
เป็น "พระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบ านาญพ้ืนฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2546" พร้อมทั้งแก้ไขให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
เป็นบ านาญพ้ืนฐานแห่งชาติ และแก้ไขที่มาของเงินในกองทุนผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถรับเงินได้มากยิ่งขึ้น       
โดยเพ่ิมเติมที่มาของเงินในกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือให้กองทุนผู้สูงอายุมีที่มาจากหลากหลายแห่งเพ่ิมขึ้น            
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้านงบประมาณที่เป็นภาระของรัฐ นอกจากนี้ ยังต้องมีการพิจารณาหาแนวทางความเป็นไป
ได้ในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น  รายได้จากการจัดเก็บภาษีทางอ้อม การจัดสรร
งบประมาณบางส่วนจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ภาษีบาป) การจัดสรรงบประมาณจากรายได้                
ในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และรายได้จากการบริจาค เป็นต้น รวมทั้งก าหนดให้สิทธิบ านาญพ้ืนฐาน
แห่งชาติ เป็นสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ แม้ว่าประชาชนบางส่วนจะได้รับสวัสดิการบ านาญจากกองทุนการออม  
ภาคบังคับอ่ืนแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิในการรับบ านาญจากกองทุนประกันสังคม กองทุนการออม
แห่งชาติ และสิทธิในการรับเบี้ยความพิการส าหรับสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ประชาชนพึงได้รับนอกเหนือจากสิทธิ    
ที่ได้กล่าวมา ให้ประชาชนสามารถเลือกสิทธิที่ตนเองหรือเลือกสิทธิที่ดีกว่าได้ เช่น ข้าราชการที่ได้รับเบี้ย
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บ านาญอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเลือกรับสิทธิบ านาญพ้ืนฐานแห่งชาติ เพราะสิทธิข้าราชการบ านาญได้สูงกว่ าสิทธินี้ 
เป็นต้น 
           สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่า เห็นด้วยกับรายงาน            
การพิจารณาศึกษาแนวทางการเสนอกฎหมายบ านาญพ้ืนฐานแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้สูงอายุไม่ต้องพ่ึงพาบุญหลาน         
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่มจากแนวคิดในรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ซึ่งถือเป็น
สวัสดิการสังคมประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ือให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นชาวนาชาวไร่ หาบเร่ แผงลอย ฯลฯ ได้รับเบี้ยยังชีพต่ ากว่าเส้นความยากจน และ      
ในอนาคตข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 15 ล้านคน รัฐบาลจะด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้การด ารงชีพ         
ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  หากพิจารณาว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ อาศัยเบี้ยยังชีพฯ เป็นแหล่งรายรับ          
เพียงแหล่งเดียว จะท าให้ผู้ สู งอายุส่วนใหญ่ จะไม่มีความมั่นคงทางการเงิน  ภาครัฐควรจัดให้มีขึ้ น           
เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เพราะสวัสดิการด้านบ านาญเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนทุกคน      
ควรได้รับ เพ่ือความมั่นคงด้านรายได้ที่เพียงพอในการด ารงชีพ แม้ว่าประชาชนบางส่วนจะได้รับสวัสดิการ
บ านาญจากกองทุนการออมภาคบังคับอ่ืนแล้วก็ตาม ซึ่งหากประชาชนผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้            
ยามชราภาพที่มั่นคงก็จะช่วยลดภาระการพ่ึงพิง ลดการส่งต่อความยากจนช่วยแก้ปัญหาความยากจนเรื้อรัง  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
        กรรมาธิการ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกคนที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับนี้ พร้อมจะขอน าข้อสังเกตที่ได้ส่งต่อไปยังรัฐบาลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
อย่างไรก็ตาม สภาผู้แทนราษฎรถือเป็นสารตั้งต้นในการผลักดันเรื่องนี้ และเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุน      
จากรัฐบาลเพ่ือให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในอนาคตต่อไป อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป 
       เนื่องจาก สมาชิกฯ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ประธานฯ จึงขอใช้อ านาจ         
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 88 ส่งเรื่องไปให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการต่อไป                         

                         4.4 รายงานการศึกษา เรื่อง ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  ซึ่งคณะกรรมาธิการ      
การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
                      - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

 4.5 รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี 5G ซึ่ งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร 
โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
                      - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

     4.6 รายงานการศึกษา เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy)
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

                          4.7 รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next 
Generation Farming of Thailand ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
                                - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

       4 .8  รายงานการศึ กษ า เรื่ อ ง การศึ กษ า TELEMEDICINE ในประเทศ ไทย              
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
              - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
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       4.9 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการก าหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM 2.5) ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
กองทุนพิจารณาเสร็จแล้ว 
             - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

  4.10 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทย    
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเสร็จแล้ว 
                                   ตามที่ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้ตั้ งคณะกรรมาธิการการพัฒนา
เศรษฐกิจ นั้น บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษารายงาน เรื่อง "การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทย” 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 104 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า      
"เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจ
หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาที่สภาก าหนด" จึงขอเสนอรายงาน         
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ผูกพันมากับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาเป็นระยะเวลานาน     
ในอดีตที่ผ่านมาธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีลักษณะเป็นกิจการผูกขาดโดยรัฐ ก่อนจะค่อย ๆ 
ผ่อนคลายการผูกขาดลงในเวลาต่อมา และน ามาสู่การเปิดเสรีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม      
การประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นยังมีอุปสรรคอยู่อีกมาก ทั้งในแง่ของการประกอบกิจการผลิต 
และการประกอบกิจการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นผลมาจาก กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการในการจ าแนกปัญหานั้น สามารถจ าแนกกฎหมายที่เป็นปัญหาออกได้เป็น 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการอ่ืน ๆ เช่น วิธีการและลักษณะการจ าหน่าย สถานที่จ าหน่ายและการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น ได้สร้างภาระและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสามารถระบุเป็นปัญหา ดังนี้ 1. ปัญหาเงื่อนไขการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการขนาดย่อมไม่สามารถเข้าสู่ตลาดการผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายในประเทศได้ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขเรื่องทุนจดทะเบียนขั้นต่ า และก าลังการผลิตขั้นต่ า       
2. ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของก าลังการผลิตตามกฎหมายโรงงานกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต ซึ่งให้นิยาม
ขนาดของโรงงานไม่ต้องตรงกัน ท าให้การขยายขนาดโรงงานอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต    
3. ปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราที่มีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ละประเภท 
แม้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเดียวกันก็ตาม 4. ปัญหาการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อสาธารณะทุก ๆ ประเภท          
5. ปัญหาการควบคุมวันจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก าหนดให้ใช้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนานั้น         
เป็นการก าหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมใดรองรับ        
6. ปัญหาการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอิเล็กทรอนิกส์  7. ปัญหาการควบคุมฉลากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งเกิดจากกฎหมายก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ไม่เป็น
การเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้ง ๆ ที่ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์
ให้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละยี่ห้อ  8. ปัญหาการจ ากัดสถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์              
9. ปัญหาเรื่องการไม่มีแนวทางที่ชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
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พบว่า ในแต่ละพ้ืนที่และแต่ละภูมิภาคนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวทางการปฏิบัติงานไม่เหมือนกันทั้ง ๆ ที่เป็น
การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนเพียงพอปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์           
มีปัญหาในการประกอบกิจการ ซึ่งยับยั้งการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างมาก 
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการในเรื่องดังกล่าว           
จึงจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย และการแก้ไขนี้จะสอดคล้อง   
กับแนวนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแนวนโยบายแห่งรัฐ      
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 โดยมีข้อเสนอ ในการแก้ไข ดังนี้            
1. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายล าดับรอง โดยยกเลิกเงื่อนไข          
ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. ปรับปรุงวิธีการคิดค านวณภาษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใหม่ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องตามประเภทและชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       
3. ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายล าดับรองโดยอาจจะยกเลิก
บางบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสม และจัดให้มีกระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายฉบับนี้ เสียใหม่            
4. เร่งให้มีการจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  และ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อนึ่ง การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาอีก แต่เป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาด      
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ จึงอาจเร่งด าเนินการ โดยการแก้ไข หรือยกเลิก
รายละเอียดในกฎหมายล าดับรองก่อน พร้อม ๆ กันกับการจั ดท าแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน              
ในการบังคับใช้กฎหมาย แล้วจึงค่อยตราแก้ไขเพ่ิมเติมในชั้นพระราชบัญญัติต่อไป 
        สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายแสดงความคิดเห็น ว่า การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมสุราไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นสุราพ้ืนบ้าน เป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย       
แต่โบราณสุราพ้ืนบ้านแต่ละชนิด มีกรรมวิธีการผลิตและวัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวเหนียว 
ตาลโตนด จึงขอให้รัฐบาลสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ กระบวนการผลิต ให้กับประชาชนเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านเป็นการสร้างมูลค่าให้กับชุมชน รวมทั้งให้กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน       
สุราพ้ืนบ้าน  
                                  กรรมาธิการ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
รวมถึงการให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้  ได้ตอบชี้แจงในประเด็นถึงการเก็บภาษีสุรา            
แบบขั้นบันไดซึ่งเป็นอัตราภาษีเดียวกับที่ใช้จัดเก็บในผู้ผลิตสุรารายใหญ่ ว่ารัฐบาลไม่ควรใช้แนวทางในการเก็บ
ภาษีเดียวกัน เพราะผู้ผลิตรายย่อยไม่ได้มีต้นทุนหรือรายได้มากพอเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายใหญ่ 
         เนื่องจาก สมาชิกฯ มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ประธานฯ จึงขอใช้อ านาจ         
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 88 ส่งเรื่องไปให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการต่อไป    

                           4.11 รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษา ตรวจสอบ และติดตาม
การด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – 
หนองคาย ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 4.8 - 4.15 
ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤศจิกายน 2564) 
                                  - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
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                       4.12 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การส่งเสริมการ
ลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเสร็จแล้ว 
                                - คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
 
ประธานฯ สั่งปิดการประชุมเวลา  16.52 นาฬิกา  

 
ปิดประชุมเวลา  16.52 นาฬิกา 
     ******************************************* 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
                    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
    


